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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

รายช่ือกรรมการทีเ่ข้าประชุม 

1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอนันต์  เกตุพิทยา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายชเล  คุณาวงศ์ กรรมการ 

5. นายอุปถัมป์  นิสิตสุขเจริญ กรรมการ 

รายช่ือผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุม  

 1. นางสาวปิยะมาตร์   ยงศิริชัยสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นายวุฒิพันธ์   ธนะเมธานนท์  เลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3. นายเสกสรรค์   ธโนปจัย  ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

4. นางสาวนันทรัตน์  แสงสุวรรณนุกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จ ากัด 

5. นางสาวช่อลัดดา  บุษบงค์  ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด 

6. นายกิตติศักดิ์   เงินถาวร ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด 

7. นางสาวมาศิธร  บุญเสริม ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด 

8. นางสาวอัจฉรา  สุขในใบบุญ ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 

9. นางสาวประไพ  เก่งกรีฑาพล ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 

10. นางสาวศิริพร ขัตตพงษ ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน 
      ไทย 

เริ่มการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นางสาวอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานใน
การประชุม พิธีกรแจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 ราย เป็นจ านวน 92,641,808 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 36.26431 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้มอบฉันทะ 20 ราย เป็นจ านวน 
37,118,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.52984 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมจ านวนทั้งสิ้น 43 ราย เป็นจ านวนหุ้น 129,760,133 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 หุ้น 
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คิดเป็นร้อยละ 50.79415 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท 
และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33333 โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุม คือ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากติดภารกิจ 

จากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า  ในการออก
เสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 
หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมีท่านใด
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บใบลงคะแนนน ามาค านวณคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระต่อไป และเนื่องจากเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวาระท่ี 2 ถึงวาระที่ 4 เป็น
เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาวาระดังกล่าวหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ในล าดับต่อไป และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดประชุม เพื่อป้องกันและลดความเสี ่ยงจากการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา
การประชุมด้วย 

ประธานได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งขอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ร่วมเป็น
สักขีพยานในการนับคะแนนในที่ประชุมเพ่ือความโปร่งใส และได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 
22 เมษายน 2564 

ประธานในการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

จากนั้น ประธานในการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานในการประชุมจึง
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง
เป็นฐานในการนับคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ด้วย
คะแนนเสียง 

- เห็นด้วย จ านวน 80,738,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
- ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

- งดออกเสียง จ านวน 49,021,700 เสียง   

- บัตรเสีย จ านวน - เสียง   
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วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1 ,277,313,665 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิ มจ านวน 255 ,462 ,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
1,532,776,398 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,277,313,665 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ประธานในการประชุมมอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้น าเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,277,313,665 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,532,776,398 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 1,277,313,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้ที่ประชุม
รับทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นของบริษัทฯ ในการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จึงขอให้ข้อมูล
ผลประกอบการของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม โดยผลประกอบการ 9 เดือนของบริษัทฯ ในปี 
2564 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 322 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 112 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการ 9 เดือนในปี 2563 ที่มีรายได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 385 
ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิจ านวน 136 ล้านบาท ซึ่งหากพิจารณางบการเงินเฉพาะใน
ส่วนของบริษัทฯ ในช่วง 9 เดือนของปี 2564 บริษัทมีรายได้ทั้งหมด 199 ล้านบาท และมี
ผลขาดทุนรวมทั้งสิ้น 106 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 9 เดือน ของปี 2563 บริษัทมีรายได้ 207 
ล้านบาท และมีผลขาดทุน 37 ล้านบาท  

จากนั้น นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษาทางการเงิน จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (“COVID-
19”) ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดงานและการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ ที่ชะลอตัวลง บริษัท
ฯ จึงมีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญ
เพ่ิมทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพ่ิมทุน
ดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 638 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพ่ิมทุนใน
ครั้งนี้ 4 ประการ ได้แก่ (1) เพ่ือลงทุนในอุปกรณ์ส าหรับใช้ด าเนินธุรกิจ จ านวนประมาณ 
40 ล้านบาท (2) เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับใช้ในการด าเนินกิจการ จ านวนประมาณ 
78 ล้านบาท (3) เพ่ือช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน
ประมาณ 317 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระดอกเบี้ยประมาณ 16 ล้านบาทต่อปี 
และท าให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และ (4) เพ่ือลงทุนในธุรกิจที่มี
ศักยภาพ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมความสามารถในการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต จ านวน
ประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1 ,277,313,665 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1 ,532,776,398 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,277,313,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนปรากฏตามแบบ
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รายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
แล้ว 

จากนั้น ประธานในการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับวาระนี้ โดยสรุปได้ดังนี้ 

ค าถาม/ความเห็น/ค าตอบ 

ค าถาม: 

คุณศิริพร ขัตตพงศ์  (ตัวแทน
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้ รับ
มอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย) 

 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน
ครั้งนี ้

ค าตอบ:  

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

 

การเพ่ิมทุนในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม 3 
รูปแบบ ได้แก่ (1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น 
(Control Dilution) ซึ่งแบ่งออกเป็นสองกรณี คือ 
กรณีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม
สิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจ านวน ซึ่งจะไม่เกิดผลกระทบต่อ
ผู้ถือหุ้น และกรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนทั้งจ านวน ซึ่งจะเกิดผลกระทบที่ร้อยละ 83.33 
(2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ร้อยละ 
61.11 และ  (3)  ผลกระทบต่ อก า ไ รสุ ทธิ ต่ อหุ้ น 
(Earnings per Share Dilution)  ร้อยละ 83.33 

ค าถาม: 

คุณศิริพร ขัตตพงศ์  (ตัวแทน
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้ รับ
มอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย) 

 

ตามท่ีบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่จะได้จากการ
เพ่ิมทุนในครั้งนี้ จ านวนประมาณ 200,000,000 บาท 
เพ่ือลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ประกอบกับบริษัทเคย
มีข่าวว่าได้ด าเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท มิวซ์ 
เค เอเจนซี่ จ ากัด จึงขอสอบถามว่าในส่วนของเงิน
ลงทุน 200,000,000 บาท นั้น บริษัทวางแผนจะลงทุน
ในบริษัทย่อยอย่างไร 

ค าตอบ:  

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

บริษัท มิวซ์ เค เอเจนซี่ จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ที่ก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ครึ่ง โดยบริษัทฯ ยังไม่มีแผนในการเพ่ิมทุนของบริษัท
ดังกล่าว บริษัท มิวซ์ เค เอเจนซี่ จ ากัด เป็นบริษัทหนึ่ง
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ในบริษัทย่อยที่มีผลก าไรในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากเป็นบริษัทที่ท าธุรกิจ
ออนไลน์ ทั้งนี้ ส าหรับเงินที่จะได้จากการเพิ่มทุนในครั้ง
นี้จ านวน 200,000,000 บาท นั้น ในเบื้องต้นบริษัทฯ 
จะน าไปลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล และลงทุนในธุรกิจที่
มีทิศทางที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล หรือเอ็นเตอร์เทนเมนท์
ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้ง on-ground และ online ผสมกัน 
ซึ่งเป็นการขยายขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้สูงขึ้น 

ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ
มีประสบการณ์ในการท าคอนเสิร์ตแบบออนไลน์ของ
ศิลปินและวงดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายครั้ง จึงท าให้
บริษัทมีประสบการณ์ทางด้านการท า online event 
มากขึ้น ทั้งการจัดประชุม สัมมนา และคอนเสิร์ต 

ค าถาม: 

คุณศิริพร ขัตตพงศ์  (ตัวแทน
อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้ รับ
มอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย) 

 

รายได้ของบริษัทในไตรมาส 4 จะเป็นอย่างไร 
เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ค าตอบ:  

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมจากสถานการณ์ 
COVID-19 คณะกรรมการบริหารของบริษัทพยายาม
อย่ า ง เต็ มที่ ที่ จ ะ รั กษาพนั กง านของบริษั ท  ใน
ขณะเดียวกันก็รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยการ
ปรับโครงสร้างบริษัท ท าให้ค่าใช้จ่ายประจ าของบริษัท
ฯ ลดลงถึงประมาณร้อยละ 35 – 40 ท าให้บริษัทฯ มี
ความพร้อมมากขึ้นในการท าธุรกิจในอนาคต ซึ่งหาก
พิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ จะพบว่าบริษัทฯ 
มีค่าใช้จ่ายประจ าลดลงอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้
บริษัทฯ ผ่านพ้นสถานการณ์ขาดทุนไปได้ ประกอบกับ
บริษัทในเครือมีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์จ านวนมาก 
ดังนั้น ในปี 2565 สถานการณ์อาจไม่ง่ายที่จะลดการ
ขาดทุนสะสมของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ หวังว่าจะ
สามารถลดขาดทุนสะสมได้ และหวังว่าจะสามารถเริ่ม
จ่ายเงินปันผลในปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่น
ว่าบริษัทฯ จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ เนื่องจาก
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ตารางการด าเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 
– มกราคม ปี 2565 มีแนวโน้มชัดเจน โดยในส่วนของ
ภาคเอกชนเริ่มมีการว่าจ้างหรือติดต่อให้บริษัทฯ เสนอ
งานเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงขอเรียนเป็นข้อมูลแก่ผู้
ถือหุ้นทุกท่าน 

ค าถาม: 

คุณณัฎฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น
มาด้วยตนเอง 

 

ในส่วนของวัตถุประสงค์การใช้เงินเพ่ิมทุนเพ่ือช าระคืน
เงินกู้ระยะสั้นของบริษัทฯ จ านวน 292 ล้านบาทนั้น 
บริษัทฯ มีการกู้เงินระยะสั้นเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอดใช่
หรือไม่ และกระแสเงินสดของบริษัทฯ เริ่มมีปัญหาตั้งแต่
เมื่อใด จึงต้องมกีารกูเ้งินระยะสั้นจ านวน 292 ล้านบาท 

ค าตอบ:  

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

เงินกู้ระยะสั้นของบริษัทฯ จ านวน 292 ล้านบาท ส่วน
หนึ่ งมาจากเงินให้กู้ ยืมของสถาบันการเงินตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ซึ่งเป็น
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า คือ ร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยให้การสนับสนุน  

ค าถาม: 

คุณณัฎฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น 

 

ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
บริษัทฯ มีหนี้เงินกู้ระยะสั้นอยู่เป็นจ านวนเท่าใด และ
เงินกู้ระยะยาวเป็นจ านวนเท่าใด  

ค าตอบ:  

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

 

 

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

เงินกู้ระยะยาวของบริษัทฯ มีอยู่เพียงจ านวน 40 ล้าน
บาท ส่วนเงินกู้ประมาณ 200 ล้านบาทเป็นเงินกู้ยืม
หมุนเวียนซึ่งเรียกว่าตั๋ว PN เป็นเงินหมุนเวียนทั่วไป 
และมีวงเงินที่บริษัทฯ ได้มาจากมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณ 60 
ล้านบาท  

โดยลักษณะธุรกิจของบริษัทต้องใช้เงินหมุนเวียนใน
การปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก เนื่องจากบริษัทด าเนิน
ธุรกิจออร์แกไนเซอร์ซึ่งต้องส ารองเงินเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ 
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ค าถาม: 

คุณณัฎฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น 

 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ระบุไว้ในงบ
การเงินประมาณ 240 ล้านบาท ประกอบด้วย
อะไรบ้าง 

ค าตอบ:  

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้นจะเป็นการ
ประเมินมูลค่าที่ดินใหม่ ซึ่งโดยปกติจะประเมินมูลค่า
ทุก 3 ปี 

ค าถาม: 

ผู้ถือหุ้นไมท่ราบชื่อ 

 

อัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ทั้งก่อนและหลังการเพ่ิม
ทุน เป็นอย่างไร 

ค าตอบ:  

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

 

อัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ก่อนการเพ่ิมทุน เมื่อ
พิจารณาจากงบการเงินไตรมาส 3 บริษัทฯ มีภาระ
หนี้สินรวม 590 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 401 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราส่วน D/E ratio 1.47 เท่า แต่
ภายหลังจากได้รับอนุมัติการเพ่ิมทุนในครั้งนี้ และมีผู้
ถือหุ้นใช้สิทธิซ้ือหุ้นครบตามจ านวน บริษัทฯ จะได้รับ
เงินประมาณ 638 ล้านบาท ซึ่งจะเพ่ิมส่วนของทุนจาก 
401 ล้านบาท เป็นประมาณ 1,040 ล้านบาท และเงิน
ที่ ได้จากการเพ่ิมทุนในครั้งนี้จะน าไปลดภาระหนี้
จ านวน 317 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้ภาระหนี้โดยรวม
ลดลงจาก 590 ล้านบาท เหลือประมาณ 273 ล้าน
บาท หากพิจารณาอัตราส่วน D/E ratio ภายหลังการ
เพ่ิมทุน จะเท่ากับ  0.26 เท่า ซึ่งจะท าให้โครงสร้าง
ทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแรงยิ่งข้ึน 

ค าถาม: 

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ 

 

สาเหตุที่รายได้ของบริษัทฯ ลดลง เมื่อเทียบกับปี 
2563 ซ่ึงมีรายได้ 727 ล้านบาท ในขณะทีร่ายได้ในไตร
มาส 3 ของปี 2564 เหลือเพียง 323 ล้านบาท 

ค าตอบ:  

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้ของโครงการ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่



 

8 
 

 

 

 

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ท าต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 และจบลงในปี 2563 ส่วน
ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีโครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่
ที่ท าต่อเนื่องมาในปีนี้ จึงท าให้การรับรู้รายได้ต่างกัน 

โครงการพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่จะมีการว่าจ้างล่วงหน้า
เป็นเวลานาน และใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 -2 ปี 
ดังนั้น จึงมีงานที่เกิดขึ้นในช่วงก่อน COVID-19 ที่ท าให้
บริษัทฯ มีรายได้ต่อเนื่อง แต่เมื่อมีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 งบประมาณของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งราชการและเอกชนลดลง จึงมีผลท าให้ในปีที่
สองของ COVID-19 มีผลกระทบที่รุนแรงและสร้าง
ความเสียหายมากกว่า อีกทั้งในปีแรกของ COVID-19 
จะมีช่วงที่มีการฟ้ืนตัวอยู่เป็นระยะสั้นๆ ในช่วงปลายปี 
ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้เพ่ิมเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าว 

ค าถาม: 

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ 

 

เหตุใดในปี 2563 บริษัทฯ จึงมีสัดส่วนของการขาดทุน
มากกว่า ปี 2564 

ค าตอบ:  

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

ปกติแล้ วค่า ใช้จ่ ายของบริษัทในเครือฯ จะมีทั้ ง
ค่าใช้จ่ายคงท่ี และค่าใช้จ่ายต้นทุนงาน รายได้ปกติของ
บริษัทในเครือฯ จะอยู่ที่ประมาณ 1,200 – 1,400 ล้าน
บาทขึ้นไป การที่บริษัทฯ มียอดขายเหลือประมาณ 
700  ล้ า นบ า ท  จึ ง ท า ใ ห้ ร า ย ไ ด้ ไ ม่ ค ร อบคลุ ม
ค่าใช้จ่ายคงที่ อย่างไรก็ดี ในปี 2563 บริษัทฯ เริ่มมี
การปรับโครงสร้างต้นทุนในเรื่องของพนักงานและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ลดลง โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณไตร
มาส 2 จนถึงไตรมาส 4 ซึ่งท าให้ผลของการปรับลด
ต้นทุนดังกล่าวมาสะท้อนอยู่ในปี 2564 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่อนข้างลดลง ดังนั้นแม้ว่า
บริษัทฯ จะมีรายได้ประมาณ 320 ล้านบาท ก็อาจท า
ให้มีผลขาดทุนที่ใกล้เคียงหรือน้อยกว่าในปี 2563 

ค าถาม: 

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ 

 

สัดส่วนของงาน online และงาน offline ของบริษัทฯ
คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์  

ค าตอบ:   
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นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สัดส่วนของงาน online มีปริมาณครึ่งหนึ่งในปี 2564 
และไม่เกิน 30-40 เปอร์เซ็นต์ในปี 2563 เนื่องจากมี
สัดส่วนของงานพิพิธภัณฑ์ 

ในปี 2563 บริษัทมีงานพิพิธภัณฑ์ จึงท าให้สัดส่วนของ
งาน offline สูงกว่างาน online  ทั้งนี้ ในส่วนของงาน 
online แม้จะมีปริมาณงานมาก แต่เนื่องจากราคาต่อ
งานค่อนข้างต่ า จึงท าให้รายได้ไม่ได้เพ่ิมข้ึนมาก 

ค าถาม:  

ผู้ถือหุ้นไม่ทราบชื่อ 

 

ก าไรจากงาน online และงาน on ground ประเภท
ใดมีจ านวนมากกว่า และอัตราส่วนของงาน offline 
นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

ค าตอบ:  

นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 

ในส่วนของงาน on ground มีก าไรดีกว่า แม้ว่าการจัด
งาน online บริษัทฯ จะไม่ต้องเสียเวลา เสียก าลังคน
เพ่ือจัดงาน แต่รายได้น้อยกว่า จึงท าให้โดยรวมแล้วผล
ก าไรจากงาน online จึงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า 

ส าหรับการเพ่ิมขึ้นของงาน on ground ยังไม่เห็น
ชัดเจนเนื่องจากอยู่ระหว่างการเสนองานและการ
จัดเตรียมงาน ส่วนการจัดงานจริงนั้นจะเกิดขึ้นในเดือน
ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2565  

ค าถาม:  

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น 

 

 

เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องเพ่ิมจ านวนหุ้นในจ านวนมาก 
และเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ก าหนดการเสนอขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 
1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท 

ค าตอบ:  

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

 

ตามงบการเงินและโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ 
ในส่วนของ book value ของบริษัทฯ หากหัก
ส่วนประกอบของการประเมินราคาทรัพย์สิน book 
value จะอยู่ที่ประมาณ 0.50 บาท ดังนั้น การเพ่ิมทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 
1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 5 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ในราคาหุ้นละ 
0.50 บาท จะสามารถเพ่ิมแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนครบเต็มจ านวน เนื่องจากราคาตลาด ณ 
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ขณะที่ค านวณราคาอยู่ที่ประมาณ 1.40 บาท และ 
book value หากหักส่วนประกอบของการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่บริษัทใช้ประโยชน์
และไม่ได้มีแผนการในการขายจะอยู่ที่ประมาณ 0.50 
บาท อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็น
ว่า ราคาขายที่ไม่สูงจนเกินไปจะท าให้ผู้ถือหุ้นได้
ประโยชน์และยังเป็นการช่วยเหลือบริษัทฯ ให้สามารถ
น าเงินทุนที่ได้ไปใช้ส าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ข้างหน้า 

ค าถาม:  

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น 

 

ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อหุ้นเพ่ิมทุนเกินสิทธิได้หรือไม่ 

ค าตอบ:  

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

 

ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกิน
สิทธิได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด โดยรายละเอียดวิธีการ
จัดสรรจะกล่าวถึงในวาระท่ี 4  

ค าถาม:  

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น 

 

เงินกู้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่บริษัทกู้มา
ทั้งหมดมีจ านวนเท่าใด และต้องช าระคืนทั้งหมด
หรือไม ่และดอกเบี้ยเป็น 2% ทั้งหมดหรือไม ่

ค าตอบ: 

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

บริษัทและบริษัทในเครือใช้สิทธิกู้ยืมเงินรวมกันทั้งสิ้น 
63 ล้านบาท ซึ่งมีระยะเวลากู้ต่างกัน ทั้งระยะเวลา 5 
ปี และระยะเวลา 7 ปี โดยอัตราดอกเบี้ย 2% จะมี
ตั้งแต่ 2 ปีแรก 3 ปีแรก โดยแต่ละธนาคารและแต่ละ
วงเงนิที่ให้กู้จะมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกัน โดยหลักคือ 2 - 
3 ปีแรกจะอยู่ที่ 2% 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในการประชุมจึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับ
คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1,277,313,665 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 255,462,733 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,532,776,398 
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บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,277,313,665 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ด้วยคะแนนเสียง 

- เห็นด้วย จ านวน 72,566,558 เสียง คิดเป็นร้อยละ 54.1993 
- ไม่เห็นด้วย จ านวน 61,321,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 45.8007 

- งดออกเสียง จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
- บัตรเสีย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

เนื่องจากวาระนี้ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นายวุฒิพันธ์  ธนะเมธานนท์ 
เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงถึงขั้นตอนในการด าเนินการต่อไป 

นางสาวช่อลัดดา  บุษบงค์ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้
การเพ่ิมทุนของบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากใน
วาระนี้ได้รับมติด้วยเสียงข้างมากคิดเป็นร้อยละ 54.1993 ของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือว่าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่ได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจะไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 3 
และวาระที่ 4 ต่อไป เนื่องจากเรื่องที่เสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระ
ที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยวาระที่ 3 เป็นการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระที่ 4 เป็นการ
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และตามที่พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ที่ประชุมไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระที่ 3 เนื่องจากเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 
ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น เมื่อวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น จึงไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 3  

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,277,313,665 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering)  

ที่ประชุมไม่มีการพิจารณาลงมติในวาระที่ 4 เนื่องจากเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 
ถึงวาระที่ 4 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น เมื่อวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น จึงไม่มีการพิจารณาในวาระที่ 4  

วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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  -ไม่มี- 

 ประธานในการประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ 

 คุณณัฎฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น สอบถามโดยสรุปดังนี้  

(1) ผู้บริหารของบริษัทฯ จะด าเนินการอย่างไรต่อไปเพ่ือให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตเนื่องจาก
 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ 

(2) ปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่แข่งทางธุรกิจมากหรือไม่ และมีคู่แข่งจากต่างประเทศหรือไม่ 
(3) อะไรคือจุดแข็งของบริษัทฯ ที่จะท าให้ผู้ว่าจ้างเลือกที่จะว่าจ้างบริษัทฯ โดยไม่ตัดสินใจเลือก
คู่แข่ง และการแข่งขันทางด้านราคารุนแรงมากหรือไม่ 

 นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ
บริษัทและคณะผู้บริหารจะปรึกษากันต่อไปว่าจะด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ อย่างไร
ก็ดี ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีขีดความสามารถทางการเงินที่จะด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 

 ส าหรับคู่แข่งของบริษัทฯ นั้น จากลักษณะธุรกิจย่อมมีคู่แข่งซึ่งเป็นปกติ โดยบริษัทฯ มีคู่แข่งจาก
ต่างประเทศไม่มาก เช่น บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ซึ่งเป็นออแกไนเซอร์ มียอดขายประมาณ 80 ล้านบาทต่อปี 
และบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งซึ่งถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสิงคโปร์ มี
ยอดขายประมาณ 1,000 – 1,900 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นคู่แข่งที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี 
ลักษณะงานของบริษัทดังกล่าวแตกต่างจากงานของบริษัทฯ โดยเป็นงานประเภทการออกบูธงานมอเตอร์โชว์ 
งานก่อสร้าง ในขณะที่บริษัทฯ จะมีส่วนผสมของงาน event งาน trade งานประชุม งานก่อสร้าง และ
ส าหรับจุดแข็งของบริษัทฯ คือการที่บริษัทฯ มีลูกค้าประจ าประมาณ 50% นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริการใน
ระยะยาวที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการกับลูกค้าเป็นจ านวนมาก ส าหรับในเรื่องการแข่งขัน
ทางด้านราคานั้น ในงานที่มีมูลค่าสูง การแข่งขันทางด้านราคาจะยิ่งรุนแรง ซึ่งบริษัทฯ ที่มีขีดความสามารถ
สูงจะมาแข่งขันด้วย 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะน าเพ่ิมเติม ประธานในการประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่าน และปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง 

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ 
ประธานคณะกรรมการ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 


